

Yên Bái, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Số: 108/BC-KVTĐ



BÁO CÁO

Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và các địa phương phát động, năm 2017, chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp và của các địa phương, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực phấn đấu thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2016-2020) của cả nước. Kết quả cụ thể trong 6 tháng đầu năm như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 25/01/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2267/QĐ-BTP ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và để chủ động trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo khí thế thi đua liên tục, rộng khắp, ngày 04/3/2016 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017 tại tỉnh Thái Nguyên với nội dung phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua, đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến và thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của Khu vực năm 2017. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Khu vực thi đua đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua; Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Khu vực thi đua và triển khai thực hiện đến các đơn vị thành viên Khu vực thi đua.

Trên cơ sở Kế hoạch phát động phong trào thi đua, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Tổng cục THADS, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực thi đua đã phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Các phong trào trọng tâm như: *"Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017"*; *"Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh*

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Phong trào thi đua theo chuyên đề: Khối Sở Tư pháp với các phong trào: “Cơ quan Tư pháp địa phương tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017”. Khối Thi hành án với 04 phong trào: Thi đua cao điểm thi hành án dân sự (đợt 1); phong trào nâng cao hiệu quả thi hành án phần dân sự trong hình sự, phối hợp với các cơ sở giam giữ trong THADS; phong trào tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THAD; phong trào nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra nhiều phong trào thi đua chuyên đề do chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể phát động đã được các cơ quan Tư pháp, THADS trong Khu vực hưởng ứng tham gia sôi nổi.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và chính quyền địa phương các cấp, đồng thời với sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng đơn vị, với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, tập thể Lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực thi đua đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tích cực vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hăng hái tham gia các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác được giao.

Cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của Ngành, của địa phương, các phong trào thi đua đã được triển khai thực hiện đồng đều, toàn diện, gắn với các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện và kết quả phấn đấu cụ thể, thiết thực dựa trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị đã được Ngành cấp trên phê duyệt. Thông qua việc tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai các phong trào thi đua gắn với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trực thuộc, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực đã kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua đảm bảo theo đúng hướng, đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra; kịp thời triển khai Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng các Sở Tư pháp, các cơ quan THADS địa phương năm 2017 ngay sau khi Bộ Tư pháp ban hành đã tạo sự chủ động trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua thông qua việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Năm 2017, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã đưa nội dung đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến vào cùng với nội dung đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, đây là một hoạt động mới so với các năm trước, nhằm tạo cơ sở, động lực để các Sở Tư pháp, Cục THADS thường xuyên quan tâm, động viên, bồi dưỡng, khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến phát huy năng lực, sở trường, sáng tạo khắc phục khó khăn, nêu gương phấn đấu, tiên phong đi đầu trong công tác chuyên môn và các

hoạt động xã hội khác, góp phần tạo sức lan tỏa đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống của ngành, nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần công vụ thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2017.

2. Kết quả đăng ký thi đua

Năm 2017, cùng với việc phát động phong trào thi đua, các đơn vị cũng đã đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị đăng ký hình thức khen thưởng cao, thể hiện sự quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua. Về danh hiệu thi đua: Đã có 02 tập thể đăng ký danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, 42 tập thể đăng ký danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư Pháp, 160 tập thể đăng ký Tập thể lao động xuất sắc; 01 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 23 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư Pháp. Về hình thức khen thưởng: Đã có 01 tập thể đăng ký Huân chương lao động hạng ba, 01 tập thể đăng ký Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 69 tập thể đăng ký Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 02 cá nhân đăng ký Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba; 05 cá nhân đăng ký Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 95 cá nhân đăng ký Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngoài ra, các đơn vị còn đăng ký với địa phương nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác như: Cờ thi đua của UBND tỉnh; tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cơ sở...

Điểm nổi bật trong hoạt động thi đua năm 2017 của Khu vực đó là đã có 31 tập thể và 42 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến, đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã thể hiện sự quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cũng như phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2017.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”

1.1. Về công tác Tư pháp

1.1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và công tác pháp chế

a) Công tác xây dựng văn bản QPPL

Công tác xây dựng văn bản QPPL là công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh trong Khu vực thi đua. Ngay từ đầu năm, các Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2017, đồng thời giúp UBND tỉnh triển khai, thực hiện chương trình; tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định VBQPPL đối với các đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo văn bản QPPL của UBND

tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu giúp UBND, HĐND cùng cấp quản lý nhà nước về công tác văn bản QPPL theo quy định.

b) *Công tác thẩm định văn bản*: Các Sở Tư pháp đã thẩm định 314 dự thảo văn bản QPPL. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Sở Tư pháp đã thường xuyên chủ động trao đổi trực tiếp hoặc tổ chức hội nghị thẩm định với các cơ quan có liên quan; chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản tiếp tục được nâng lên, nhiều nội dung thẩm định, tham gia ý kiến được các cấp, các ngành tiếp thu vào trong dự thảo văn bản QPPL.

c) *Công tác tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản*: Các Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 703 dự thảo văn bản các loại theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, thường trực HĐND, UBND hoặc theo yêu cầu của các cơ quan, ban, ngành tỉnh. Các ý kiến tham gia vào các dự án Luật, dự thảo văn bản QPPL đều đảm bảo chất lượng và được đánh giá cao.

d) *Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật*

Các Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL của tỉnh năm 2017; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra văn bản; thường xuyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản cho chuyên viên, cộng tác viên kiểm tra văn bản, cán bộ làm công tác pháp chế các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện. Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL. Kết quả: Cấp tỉnh, cấp huyện đã tự kiểm tra hơn 500 văn bản và kiểm tra theo thẩm quyền 875 văn bản. Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, UBND các cấp đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo văn bản trình UBND ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp đúng theo quy định hiện hành.

e) *Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL* do HĐND và UBND cùng cấp ban hành đã được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc. Tổng số văn bản cấp tỉnh và cấp huyện đã được rà soát trong 6 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị trong Khu vực thi đua là trên 845 văn bản. Qua rà soát đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản có sự mâu thuẫn, chồng chéo theo quy định. Một số đơn vị đã thực hiện tốt công tác này như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên.

f) *Công tác pháp chế*: Các Sở Tư pháp đã tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn cán bộ pháp chế các Sở, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; đồng thời tham mưu cho UBND các tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

g) *Công tác cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật*: Các Sở Tư pháp đã thực hiện việc cập nhật trên 424 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật.

1.1.2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật

a) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

Các Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2017, qua đó đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác XLVPHC, xác định nội dung và trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật để kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC, đặc biệt đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trường phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp XLVPHC đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Xây dựng các bộ tài liệu tập huấn, văn bản gửi các bác cáo viên tham dự lớp tập huấn về nghiệp vụ XLVPHC. Xây dựng kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật XLVPHC. Một số Sở Tư pháp như Bắc Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên đã tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình xây dựng và triển khai Bộ hồ sơ mẫu đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và Nghị định 136/2016/NĐ-CP.

b) Công tác theo dõi thi hành pháp luật

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Ngay từ đầu năm các Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017, các đơn vị trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã chú trọng triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Một số tỉnh đã có Kế hoạch và tổ chức Khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hồ sơ, thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn các tỉnh. Tham gia góp ý đối với các hồ sơ xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh do các Sở, ngành gửi theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

1.1.3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp các tỉnh đã tham mưu cho UBND ban hành các văn bản về công tác kiểm soát TTHC như Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát đánh giá quy định, thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2017; Kế hoạch khảo sát đánh giá tình hình thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh. Tăng cường

trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách TTHC.

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp, công bố, công khai TTHC; Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn các tỉnh và đơn đốc các Sở, Ban, ngành. Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành tiếp tục rà soát, thống kê các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và đánh giá tác động của TTHC; tham mưu trình Chủ tịch UBND ban hành quyết định công bố chuẩn hóa, mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trên 4.313 TTHC. Công bố và chỉ đạo đăng tải lên cơ sở dữ liệu Quốc gia các TTHC và tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân và tổ chức về quy định hành chính.

1.1.4. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL)

a) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức phiên họp tổng kết công tác PBGDPL năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017; tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2017.

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đã duy trì hoạt động nề nếp; việc triển khai Luật PBGDPL, các Chương trình, Đề án về PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành được quan tâm, chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương; công tác phối hợp trong PBGDPL ngày càng được tăng cường thông qua việc ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện, nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, được dư luận xã hội quan tâm như phòng chống mua bán người và cách thức hỗ trợ nạn nhân; phòng chống mại dâm; phòng chống tệ nạn ma túy và phổ biến các luật mới, các văn bản mới...

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tất cả các Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua đã đẩy mạnh thực hiện tốt công tác xây dựng hương ước, quy ước theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

Các hình thức PBGDPL ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực với người dân hơn như: Tuyên truyền miệng; biên soạn tài liệu phổ thông dưới dạng hỏi đáp pháp luật, tình huống pháp luật tuyên truyền trên các thông tin đại chúng; xây dựng câu lạc bộ pháp luật; tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải cơ sở, thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Có sự phối hợp thường xuyên với Đài phát thanh- truyền hình và đơn vị Báo chí để thực hiện các chuyên đề về pháp luật, đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên website của các Sở Tư pháp. Trong 6 tháng đầu năm Sở Tư pháp các tỉnh trong Khu vực thi đua đã phối hợp với các ngành có liên quan trên địa bàn các tỉnh tổ chức được hơn 10.000 hội nghị tuyên truyền với 2.303.217 lượt người nghe.

b) *Công tác hòa giải*: Các Sở Tư pháp trong Khu vực tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác hoà giải, số vụ việc hoà giải thành đạt tỷ lệ cao; một số tỉnh có tỷ lệ hoà giải thành đạt trên 83% như: Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang.

1.1.5. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước và giao dịch bảo đảm

a) Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Các Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh; bước đầu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024. Tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài. Tích cực, chủ động tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đặc biệt là các xã vùng giáp biên, kịp thời giải quyết đúng theo trình tự thủ tục và đảm bảo chính xác các sự kiện hộ tịch, không để xảy ra tình trạng có sự kiện hộ tịch thuộc thẩm quyền phát sinh mà không được đăng ký. Các đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh cho phép triển khai phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, tăng cường ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, tổ chức hội nghị tập huấn và phổ biến văn bản QPPL về quốc tịch, hộ tịch.

Việc giải quyết đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa; 100% các đơn vị trong Khu vực đã thực hiện nghiêm túc, đúng hạn theo quy định. Kết quả tổng số việc hộ tịch: đăng ký khai sinh trong nước, khai sinh có yếu tố nước ngoài, đăng ký kết hôn trong nước, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và đăng ký khai tử... của toàn khu vực là gần 50 triệu trường hợp.

b) Công tác chứng thực

Tiếp tục được các Sở Tư pháp tiến hành rà soát, bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức các phòng Tư pháp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã; chỉ đạo thực hiện Thông tư số 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và hợp đồng giao dịch. Một số tỉnh làm tốt công tác chứng thực như Lào Cai (162.489 việc, nộp ngân sách nhà nước là 726.709.375 đồng), Lai Châu (62.042 việc, lệ phí thu được là 457.404.000 đồng), Tuyên Quang (322.052 việc, thu lệ phí 1.832.719.000 đồng); Sơn La (40.934 việc, nộp ngân sách nhà nước là 585.754.000 đồng), ...

c) *Công tác quản lý nhà nước về quốc tịch*: Tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 31/2008/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép và nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Việt

Nam - Trung Quốc và Luật Quốc tịch. Khu vực đã tiếp nhận và giải quyết 16 trường hợp xác nhận quốc tịch và thôi quốc tịch Việt Nam.

d) Công tác lý lịch tư pháp: Các Sở Tư pháp đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về cấp phiếu lý lịch tư pháp; rà soát, cập nhật bổ sung thông tin lý lịch tư pháp kịp thời, chính xác ngay khi phát sinh hoặc có sự thay đổi vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp quản lý, thường xuyên có sự đối chiếu với cơ sở dữ liệu tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, qua đó việc khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và nhanh chóng, nhiều đơn vị đã thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua dịch vụ bưu chính. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khu vực tiếp nhận, phân loại thông tin lý lịch tư pháp 36.843 trường hợp cho công dân theo đúng quy định; cấp phiếu lý lịch Tư pháp cho 11.372 trường hợp; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung cho 5.603 trường hợp (một số tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên thực hiện tốt công tác này).

e) Công tác bồi thường nhà nước: Các Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành thực hiện Kế hoạch về công tác bồi thường nhà nước năm 2017, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, Khu vực thi đua không có yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; không có hồ sơ, vụ việc tồn đọng về bồi thường nhà nước.

f) Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm: Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị định 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. Đã phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, xây dựng dự thảo quy định thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, gắn liền với đất, thực hiện việc kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại các đơn vị chức năng trên địa bàn.

1.1.6. Công tác Bổ trợ Tư pháp

a) Công tác bán đấu giá tài sản: Sở Tư pháp các tỉnh trong Khu vực đã tham mưu cho UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tham gia ý kiến xây dựng vào các Dự thảo Nghị định quy định chi tiết, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đấu giá tài sản. Việc chấp hành các quy định về thủ tục, trình tự, công khai, minh bạch, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân được đảm bảo theo quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của các tỉnh đã tổ chức bán đấu giá thành công 1.225 hợp đồng bán đấu giá với tổng giá bán 1.375.225.955.000 đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm là 262.610.522.800 đồng, việc thu và nộp phí bảo đảm đúng quy định.

b) Quản lý nhà nước về công chứng: Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành được các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Các quy định

về trình tự, thủ tục công chứng và việc thu nộp phí công chứng vào ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định. Kết quả, tổng số việc công chứng đã thực hiện là trên 50 nghìn việc, lệ phí thu được trên 13 tỷ đồng.

c) *Quản lý Nhà nước về luật sư*: trong thời gian qua Sở Tư pháp các tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý và củng cố tổ chức hoạt động của Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với tổ chức, hoạt động luật sư; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề, thành lập văn phòng luật sư... Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Đoàn luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng để tìm biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình luật sư hành nghề. Các Luật sư trong Khu vực đã tích cực tham gia vào hoạt động tố tụng, thực hiện tư vấn pháp luật, trong đó có nhiều vụ việc tham gia ngay từ giai đoạn điều tra.

d) *Quản lý Nhà nước về giám định tư pháp*: Sở Tư pháp các tỉnh đã thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các Trung tâm, tổ chức Giám định Tư pháp; phối hợp với các cơ quan có liên quan (Sở Y tế, phòng Kỹ thuật hình sự) tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các giám định viên. Các kết luận giám định bảo đảm tính chính xác, hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo cho công tác xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật tại các địa phương.

1.1.7. Công tác Trợ giúp pháp lý (TGPL)

Hoạt động TGPL trên địa bàn các tỉnh trong Khu vực thi đua tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả theo quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2016-2025; quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, bản đặc biệt khó khăn; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban dân tộc, Hội nông dân của tỉnh... thực hiện tốt công tác TGPL và phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng đã được kiện toàn và duy trì hoạt động đảm bảo theo quy chế.

Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành trong năm 2016. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ TGPL, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cộng tác viên, phát huy vai trò của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trong việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức TGPL khác đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Các Câu lạc bộ TGPL, Tổ TGPL, chi nhánh TGPL tiếp tục được thành lập và mở rộng trên địa bàn các tỉnh. Tổng hợp toàn khu vực trong 6 tháng năm 2017 đã tổ chức 232 đợt TGPL lưu động; thực hiện TGPL đối với 2.377 vụ việc, qua đó phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho hơn 15 nghìn lượt người.

1.1.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngay từ đầu năm các Sở Tư pháp trong Khu vực đã chủ động ban hành kế hoạch Thanh tra của ngành Tư pháp năm 2017; Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành luôn được duy trì và đẩy mạnh, nội dung thanh tra tập trung vào công tác đăng ký quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, công tác bán đấu giá tài sản... Qua các đợt thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những sai sót và đã có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. 6 tháng đầu năm các Sở Tư pháp đã thực hiện 32 cuộc Thanh tra. Một số tỉnh như Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai đã thực hiện tốt công tác này.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện, bố trí công chức tiếp công dân có năng lực, trình độ chuyên môn; bố trí nơi tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan, niêm yết công khai quy chế tiếp công dân tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến phản ánh, kiến nghị. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng các Sở Tư pháp đã tiếp 20 lượt công dân; tiếp nhận và giải quyết 55 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân (trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 24 đơn).

1.2. Về công tác thi hành án dân sự

1.2.1. Kết quả thi hành án dân sự

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục THADS các tỉnh trong Khu vực đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 2313/QĐ-BTP ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017, Quyết định số 1286/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2017. Tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại án, đôn đốc thi hành dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện giải quyết. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS các cấp và phối hợp với các ngành, các cơ quan có liên quan trong tổ chức giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp phần đầu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Quan tâm chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước.

Sáu tháng đầu năm, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu như: Ra quyết định đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc xác minh, phân loại bảo đảm chính xác, đúng pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Tập trung giải quyết án tại các địa bàn có vụ việc nổi cộm, khó khăn, phức tạp; mọi nguồn lực được tập trung theo phương châm “hướng về cơ sở”, chú trọng thực hiện giải pháp hòa giải trong thi hành án, tạo điều kiện để các bên đương sự tự thoả thuận, qua đó đã tăng số vụ việc hòa giải thành và làm giảm thiểu số vụ việc phải tổ chức cưỡng chế trong thi hành án.

Kết quả THADS của Khu vực thi đua: Tổng số thụ lý 53.336 việc với số tiền phải thi hành là 3.525.445.724.000đ, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 4.254 việc (8,7%), tăng 764.029.816.000đ (27,7%). Tổng số phải thi hành 52.750 việc với số tiền 3.212.638.613.000đ, trong đó số có điều kiện thi hành là 38.184 việc (chiếm 72%) với số tiền 1.965.641.837.000đ (chiếm 61%). Đã thi hành xong 27.080 việc với số tiền 317.672.996.000đ, tăng 3.372 việc (14,2%), tăng 90.672.799.000đ (39,9%) so với cùng kỳ năm 2016. Đạt tỷ lệ **71%** về việc (tăng 3% so với cùng năm 2016), **16,2%** về tiền (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2016); vượt 1% về việc, thiếu 13,8% về tiền so với chỉ tiêu giao cả năm 2017. Tổng số chuyển kỳ sau là 25.670 việc với số tiền phải thi hành 2.894.965.617.000đ, trong đó số có điều kiện chuyển kỳ sau là 11.104 việc với số tiền 1.647.968.841.000đ.

Qua tổng hợp, một số địa phương có tỉ lệ phân loại án có điều kiện cao về việc như: Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La (đều chiếm trên 80%); về tiền như: Điện Biên, Bắc Kạn (đều chiếm trên 82%), Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang (đều chiếm trên 70%). Đạt kết quả thi hành án cao về việc như: Điện Biên (84,3%), Bắc Kạn (82,2%), Lai Châu (82%), Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình (đều đạt trên 78%); về tiền như: Lai Châu (51,8%), Điện Biên (46,9%), Lào Cai (37,5%), Lạng Sơn (33%).

So với chỉ tiêu giao năm 2017, kết quả thi hành án về việc và tiền 6 tháng đầu năm của các cơ quan THADS trong Khu vực cơ bản đã đạt được theo kế hoạch đã đề, tuy nhiên từ nay đến cuối năm với dự báo lượng việc và tiền phải thi hành án tiếp tục có chiều hướng tăng cao, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả giải quyết án và khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu giảm việc và tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau so với năm 2016. Do đó đòi hỏi các cơ quan THADS trong Khu vực cần tiếp tục tập trung, nỗ lực hơn nữa, khắc phục các khó khăn, giải quyết tốt các vấn đề còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc cả bốn chỉ tiêu được giao.

1.2.2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Các cơ quan THADS trong Khu vực đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở như: bố trí phòng tiếp công dân; có nội quy tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân có phẩm chất, kỹ năng dân vận, có tinh thần phục vụ nhân dân thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; các Cục, Chi cục THADS cấp huyện đã duy trì tốt việc phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS: Tính đến hết ngày 31/3/2017, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận là: 121 đơn (85 đơn khiếu nại, 36 đơn tố cáo). Trong đó tính theo việc, tổng số có 90 việc (75 việc khiếu nại, 15 việc tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã giải quyết xong: 66 việc khiếu nại (đạt tỷ lệ 88%); 10 việc tố cáo (đạt tỷ lệ 66,7%); số đang tiếp tục giải quyết là 14 việc (trong đó: 09 việc khiếu nại, 05 việc tố cáo).

1.2.3. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng ngành

Công tác quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác được các đơn vị thực hiện tốt; các quy trình về tuyển dụng, bổ nhiệm, tinh giảm biên chế được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định, theo hướng dẫn của ngành và nhu cầu thực tế của từng đơn vị. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức được các đơn vị quan tâm thực hiện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, đảm bảo theo tiêu chuẩn công chức, yêu cầu của vị trí việc làm và nguồn nhân lực. Các chế độ, chính sách cho công chức, người lao động được quan tâm, thực hiện đảm bảo.

Việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật được triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức, người lao động được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan THADS Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn có 01 trường hợp bị xử lý kỷ luật ở hình thức cảnh cáo, 01 trường hợp đang xem xét của cơ quan có thẩm quyền, 01 trường hợp bị khởi tố nhưng chưa xét xử.

1.2.4. Công tác thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin

Các cơ quan THADS trong Khu vực đã thực hiện nghiêm túc công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê THADS, quản lý dữ liệu thống kê đảm bảo đúng theo quy định. Sử dụng có hiệu quả số liệu thống kê thi hành án trong việc phân tích, đánh giá kịp thời kết quả tổ chức thi hành án của đơn vị qua đó có phương hướng, giải pháp tổ chức thi hành án có hiệu quả; đồng thời khai thác dữ liệu thống kê nhằm dự báo tình hình, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện công tác chuyên môn được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đặc biệt trong việc sử dụng hộp thư điện tử để chỉ đạo, trao đổi công tác, thực hiện chế độ báo cáo ... đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Trang thông tin điện tử đăng tải thường xuyên các hoạt động của cơ quan, đơn vị, cập nhật danh sách người phải THADS chưa có điều kiện thi hành đúng quy định, đảm bảo chính xác; triển khai thực hiện tốt phòng họp trực tuyến; vấn đề an toàn, an ninh thông tin mạng được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả những nhiệm vụ nêu trên, công tác quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác kiểm tra và phòng, chống tham nhũng, bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và một số công tác khác được triển khai thực hiện tốt.

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc

ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “*Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” giai đoạn 2016 -2020. Các đơn vị trong Khu vực thi đua đều đã chủ động ban hành Kế hoạch và phát động thực hiện phong trào sâu rộng thông qua việc quán triệt đến 100% công chức, viên chức, người lao động về mục đích, yêu cầu, nội dung và ý nghĩa của phong trào, mỗi cá nhân đều tham gia xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Mỗi đơn vị đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên hàng tháng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bằng những chuyên đề cụ thể như “*Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa*” lồng ghép với việc thực hiện phong trào là quán triệt thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Ban hành quy định cụ thể hóa 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, vị trí công tác. Đồng thời động viên, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự giác đề ra nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “*Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới*”

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*” giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trong khu vực thi đua đã tiếp tục triển khai phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “*Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới*” giai đoạn 2016-2020. Với mục đích, ý nghĩa và nội dung thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, phong trào phát động đã thu hút được đông đảo tập thể, cá nhân trong ngành tham gia hưởng ứng bằng những việc làm và hành động cụ thể, đặc biệt các chương trình, kế hoạch, lĩnh vực công tác chuyên môn đều trú trọng lồng ghép thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Mỗi đơn vị Sở Tư pháp, Cục THADS đều lựa chọn ít nhất 01 đến 02 đơn vị cấp xã để ưu tiên tổ chức, triển khai thực hiện phong trào. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành căn cứ Kế hoạch chung tổ chức và thực hiện thống nhất, đồng bộ phong trào thi đua đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình, hăng hái thi đua, các đơn vị trong Khu vực thi đua đã xây dựng các chương trình, kế hoạch và mục tiêu cụ thể để đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua. Các Sở Tư pháp phối hợp với các

cấp, các ngành tích cực tham gia thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, kha thi các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới; đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí, hòa giải cơ sở, thoi dôi thi hành pháp luật, ... tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Các Cục THADS thông qua công tác tuyên truyền pháp luật, vận động thuyết phục người phải THADS, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại các khu vực nông thôn nâng cao nhận thức pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, thông qua đó giảm thiểu được số vụ việc phải cưỡng chế thi hành án, số đơn thư, khiếu nại, tố cáo về THADS. Trong quá trình giải quyết án, luôn xem xét đến tâm tư, nguyện vọng của các bên đương sự và thái độ của nhân dân tại các khu vực nông thôn để giải quyết vụ việc thi hành án đảm bảo thấu tình, đạt lý tránh được dư luận và bức xúc trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh công tác chuyên môn lồng ghép thực hiện các nội dung của phong trào “*Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới*”, các đơn vị đã trú trọng quan tâm đến việc tham gia phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới thông qua việc quyên góp, ủng hộ cả về vật chất và nhân lực cùng nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi, tham gia cùng nhân dân lao động sản xuất nông nghiệp, làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó tại nhiều khu vực nông thôn qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

4. Kết quả các phong trào thi đua khác

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, các đơn vị trong Khu vực đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, Tổng Cục THADS, các tổ chức chính trị, xã hội triển địa bàn tỉnh phát động. Nhìn chung công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khu vực thi đua luôn đề cao trách nhiệm, tự giác và hưởng ứng tham gia nhiệt tình, thường xuyên, liên tục qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương đã đề ra, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của ngành và địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh các tỉnh, phong trào thi đua của các cơ quan Tư pháp, THADS các tỉnh trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, đi vào chiều sâu với nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương giao. Với sự quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017 của các đơn vị

được thể hiện tại Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua của Khu vực thi đua cùng với sự đồng thuận hăng hái thi đua của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khu vực, các phong trào thi đua được triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, chất lượng phong trào được nâng lên thể hiện qua kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong Khu vực thi đua, đã góp phần cùng toàn ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và Chính phủ phân công.

2. Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, phong trào thi đua của các đơn vị trong Khu vực thi đua còn thể hiện một số tồn tại, hạn chế cần được kịp thời khắc phục, đó là:

- Tại một số đơn vị, việc đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua còn chưa cụ thể, chưa đầy đủ các phong trào đã thực hiện, các phong trào mới chỉ nêu việc triển khai, thực hiện mà chưa nêu kết quả cụ thể như: Chưa có kết quả về số liệu, chưa có sự so sánh kết quả của năm nay so với cùng kỳ năm trước....

- Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua còn chưa thường xuyên được quan tâm thực hiện, một số phong trào triển khai còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa có kết quả rõ nét, công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt chưa được thực hiện thường xuyên.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Bám sát nội dung Chương trình, Kế hoạch thi đua do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các tỉnh Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc phát động. Các đơn vị trong Khu vực tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2017 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/01/2011 của Bộ Tư pháp về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

2. Tiếp tục phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của Cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "*Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017*" gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua "*Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và*

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua theo chuyên đề, đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, tránh hình thức, tạo bước đột phá nhằm đạt hiệu quả cao. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác của từng công chức, viên chức, người lao động, phấn đấu cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc về số lượng, chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2017.

3. Chú trọng thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức nhằm tạo sức lan tỏa, nêu gương trong đơn vị, trong toàn ngành.


4. Tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức các cơ quan tư pháp, THADS và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm và tinh thần công vụ, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, lưu trữ, tra cứu, thống kê dữ liệu các phong trào thi đua, hồ sơ đề nghị khen thưởng.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và thực hiện công tác bình xét khen thưởng đảm bảo đúng theo quy định; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc./

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Vụ Thi đua – Khen thưởng; | Đề b/c
- Tổng cục THADS;
- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang – Phó trưởng KVTĐ;
- Các đơn vị thành viên KVTĐ;
- Các đ/c Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TTTĐKT. 

TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA



CỤC TRƯỞNG CỤC THADS TỈNH YÊN BÁI
Nguyễn Huy Hải